
Félag Sauðfjárbænda í Dalasýslu beinir því til Sveitastjórnar Dalabyggðar að beita sér fyrir því að 

járna- og timburgámar verði til taks í tiltekin tíma á völdum stöðum í sveitafélaginu líkt og verið hefur 

undanfarin sumur. 

 

Við teljum að þessi þjónusta hafi ýtt undir hjá okkur hér í deifbýlinu að losa okkur við ónauðsynlega 

hluti. 


